

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติงาน

การประเมินความพึงพอใจอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการประเมินที่ประยุกต์วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้สถิติร้อยละอย่างง่ายมาปรับใช้ในการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. แกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 คน 2. ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 25 คน รวมจำนวนทั้งหมด 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ 1. แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 55 ฉบับ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละอย่างง่าย นำเสนอด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ ผู้ศึกษาขอเสนอผลสรุปการประเมินดังนี้

#### 4.1 สรุปผลการประเมิน

##### 4.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

#### 4.1 สรุปผลการประเมิน

4.1.1 ผลการศึกษาความพึงพอใจอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นการประเมินในข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา บทบาทในชุมชน โดยผลการศึกษาความพึงพอใจอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมา เพศหญิง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 อายุ พบว่า อายุ 40-49 ปี ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองมาเป็นอายุ 50-59 ปี จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา เป็นอายุ 30-39 ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 การศึกษา พบว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาเป็นชั้นประถมศึกษา จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 รองมาเป็นปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ อื่น ๆ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 บทบาทในชุมชน พบว่า ผู้นำ/ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการหมู่บ้านตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมาเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)/อาสาสมัครอื่นๆ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 รองลงมากรรมการกลุ่ม/กองทุนในชุมชนจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 รองลงมาปราชญ์

ชุมชน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ประชาชนในชุมชน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และ สมาชิกกลุ่ม/กองทุน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8

4.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการ มี 5 ประเด็น ดังนี้ 1. วิชาความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 2. วิชาการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 3. วิชาแนวทางในการบริหารจัดการชุมชน การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. วิชาความเข้าใจการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 5. วิชาวิธีการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิชาแนวทางในการบริหารจัดการชุมชน การจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 รองลงมา ได้แก่ วิชาความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 วิชาความเข้าใจการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 วิชาการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ วิชาวิธีการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความ “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09

4.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ มี 4 ประเด็น ดังนี้ 1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 2. สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 3. มั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน 4. เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปเป็นระยะ ๆอย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมา ได้แก่ เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปเป็นระยะ ๆอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84

4.1.4 ผลการประเมินความพึงพอใจแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ มี 10 ประเด็น ดังนี้ 1. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ 2. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4. ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ 5. บรรยากาศในการเรียนรู้ 6. ระยะเวลาการจัดประชุม 7. เอกสารประกอบการประชุม 8. อาหาร 9. อาหารว่าง 10. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมา ได้แก่ บรรยากาศในการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อาหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เอกสารประกอบการประชุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ระยะเวลาการจัดประชุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ อาหารว่าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45

## 4.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

จากผลการประเมินความพึงพอใจอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. อยากเรียนรู้เพิ่มเติมในการทำแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
2. อยากไปสถานที่จริงที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จให้เห็นภาพจริง เกิดแรงบันดาลใจ นำไปต่อยอดได้
3. เนื้อหาหัวข้อบรรยายมีประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรม เกิดการกระตุ้นที่จะลงมือทำอย่างจริงจัง